

บทบรรณาธิการ

“การแพทย์ไร้พรมแดน”

การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2544

การร่วมมือระหว่างสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา กับ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ในปัจจุบันมีแพทย์ไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายคนดำรงตำแหน่งทางวิชาการในโรงเรียนแพทย์หลายคนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ แพทย์ไทยเหล่านี้ได้มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา และได้มีการรวมกลุ่มกันเดินทางกลับมาเยี่ยมประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนทุกปี

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่แพทย์ไทยซึ่งทรงคุณวุฒิเหล่านี้จะสามารถมาช่วยถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแพทย์ไทย จึงได้มีการพบปะปรึกษาหารือระหว่าง ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ซึ่งในปีนี้มี นพ.โกสิทธิ์ เปรียบจรรย์วัฒน์ เป็นนายกสมาคม และในที่สุดได้ตกลงที่จะจัดการประชุมวิชาการร่วมกัน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยรวมเอาการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 42 พ.ศ. 2544 ของคณะแพทยศาสตร์ และการประชุมวิชาการประจำปี 2544 ของสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกามาจัดร่วมกัน ครั้งนี้ได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน โดยจะแบ่งรายการเป็นดังนี้

จันทร์ที่ 25 มิถุนายน เป็นการจัด Precongress Workshop เป็น one-day workshop สำหรับแต่ละเรื่อง ประมาณ 5-6 เรื่อง

อังคารที่ 26 - พฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน เป็น International Congress โดยกำหนด Them คือ “การแพทย์ไร้พรมแดน” หรือ “Medicine beyond Frontiers” ซึ่งร่วมกันจัดดังกล่าวแล้ว ช่วงเช้าจะจัดเป็นลักษณะ lecture และ panel พร้อม ๆ กันถึง 4 ห้อง ในเวลาเดียวกัน แต่เป็นคนละสาขา discussion เพื่อผู้ฟัง หรือผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมได้ตามสาขาหรือหัวข้อที่แต่ละท่านสนใจ ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น Symposia พร้อมกัน 2 ห้องในแต่ละวัน วิทยากรก็จะได้คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา และแพทย์ไทยที่ทรงความรู้ความสามารถ

ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน คินส์เหย้าแพทย์จุฬารุ่น 2, 12, 22 และ 32

แพทย์ทุกท่านคงจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามความก้าวหน้าในด้านวิชาการรวมถึงเทคโนโลยี ดังนั้นขอให้กรุณาลงในสมุดบันทึกประจำตัวของท่านไว้เลยว่ามีนัดกับการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ระหว่าง 25 - 28 มิถุนายน 2544 นี้ การประชุมครั้งนี้ยังจัดเป็นการศึกษาต่อเนื่อง

ของแพทย์ (Continuing Medical Education – CME) ทั้งของแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกาและแพทย์ไทยในประเทศไทยด้วย โดยจัดเป็น 18 เครดิตชั่วโมง ส่วน precongress workshop ก็จัดให้หัวเรื่องละ 6 - 8 เครดิต

รายละเอียดของหัวข้อเรื่องการประชุมจะได้นำเสนอให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายไทย
นพ.สุพจน์ พิพัฒน์กุล
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา